

ปลูกพลังคน 3 วัย ร่วมป้องกันปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพจากเหล่า- บุหรื

ครบรอบ 19 ปี เครือข่ายงดเหล้า สสส. รวมตัว 77 ภาคราชการทั่วประเทศ ประกาศปฏิญญาพลังคน 3 วัย สร้างสุขภาพ ลดปัจจัยเสี่ยงเหล้า-เบียร์ ต่อเด็กเยาวชน และสังคมอย่างยั่งยืน หวังลดต่อนคราณณ์ในทศวรรษที่ 3 ปลูกกระแสป้องกันปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ

เมื่อวันที่ 18 - 19 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมามีสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) ภายใต้อาสาสมัครเครือข่ายงดเหล้าและลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดงานครบรอบ 19 ปี เครือข่ายงดเหล้า ตอน "ร้อยปี ร้อยเครือข่ายคน 3 วัย สร้างสุข สู่ทศวรรษที่ 3" รวมตัวภาคราชการ 77 จังหวัดทั่วประเทศ ประกาศปฏิญญาพลังคน 3 วัย ร่วมเสริมสร้างสุขภาพ ลดปัจจัยเสี่ยงเหล้า-เบียร์ต่อเด็กเยาวชน และสังคมอย่างยั่งยืน โดยมีผู้แทนประชาคมเครือข่ายงดเหล้าทั่วประเทศเข้าร่วมกิจกรรม วิเคราะห์ภาพรวมสถานการณ์โลกกับทิศทางการทำงานงดเหล้า เพื่อเป็นทิศทางการทำงานงดเหล้า ก้าวสู่ทศวรรษที่ 3 ใน 10 ปีต่อไป

นายสมพงษ์ ม้ากมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวถึงสถานการณ์การดื่มแอลกอฮอล์ จ.นครศรีธรรมราชว่า ผลการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ปี 2564 พบความชุกของผู้ดื่มแอลกอฮอล์ ร้อยละ 21.4 เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของประเทศไทย ร้อยละ 28 ด้วยความเป็นจังหวัดใหญ่ 23 อำเภอ ที่มี 12 สถาบันอุดมศึกษา 11 อาชีวศึกษา ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเสี่ยงต่อการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ส่วนการแก้ปัญหา ได้ควบคุมปัจจัยเสี่ยงเพื่อสร้างกระแสและประชาสัมพันธ์ผ่านงานต่างๆ อาทิ งานสารทเดือนสิบปลอดเหล้า ได้ประกาศนโยบายจัดตั้งชุดปฏิบัติการเพื่อช่วยลดผลกระทบ การทะเลาะวิวาท และอุบัติเหตุจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อีกทั้งไม่พบการขายและโฆษณา ซึ่งเป็นแบบอย่างการจัดงานที่ปลอดภัยปลอดเหล้า

ดร.สุปริดา อุดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของไทย จากการรายงานของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ปี 2564 เมื่อเทียบกับ 20 ปีที่ผ่านมา มีแนวโน้มลดลงเล็กน้อย โดยปี 2550 มีความชุก

ผู้ดื่มในอายุ 15 ปีขึ้นไป ร้อยละ 30 เทียบกับผลสำรวจล่าสุดปี 2564 ที่มีความชุก ร้อยละ 28 การลดลงครั้งนี้ส่วนหนึ่งมาจากการขับเคลื่อนรณรงค์ของเครือข่ายงดเหล้า ผ่านโครงการรณรงค์ต่างๆ ตลอดทั้งปี ประกอบกับมีกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทำให้การตลาดของภาคธุรกิจทำได้ยากขึ้น อีกทั้งมีหน่วยงานต่างๆ ร่วมกันแก้ปัญหาและผลกระทบต่างๆ จึงเห็นผลสัมฤทธิ์ที่ดีขึ้น

"ปัจจุบันโลกหมุนเร็วจากเทคโนโลยีวิถีชีวิต ช่วงว่างระหว่างวัย ทำให้สังคมปัจจุบันไม่เหมือน 19 ปีก่อน แม้ว่าเครือข่ายฯ จะมีฐานการทำงานที่เข้มแข็ง มีสมาชิกทั่วประเทศ แต่สังคมที่เปลี่ยนแปลงและผู้คนต่างวัย รวมทั้งเทคโนโลยีที่หมุนเร็ว ทำให้เราต้องปรับตัวให้ทัน สสส. เชื่อว่าบทเรียนของ 2 ทศวรรษที่ผ่านมา ไม่เพียงแต่แกร่งกล้าเติบโต แต่เรียดใหญ่ อ่อนไหว รับรู้ความเปลี่ยนแปลง และปรับตัวเข้ากับเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ ได้ จึงฝากสมาชิกเครือข่ายทั้ง 3 วัย ที่มาช่วยขยายงานเครือข่ายงดเหล้า ร่วมน้อมหนุนวันเริ่มต้นไม้ต้นนี้ ป่าผืนนี้ ระบบนิเวศแห่งนี้ จะแพร่ขยายและก็จะสร้างประโยชน์ให้กับประเทศต่อไป" ดร.สุปริดา กล่าว

นายธีระ วัชรปราณี ผู้จัดการสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า(สคล.) กล่าวว่า ทศวรรษที่ 3 ของเครือข่ายงดเหล้า เน้นการเสริมพลังจากปัจจัยภายใน ได้แก่ 1.พัฒนาศักยภาพทีมงาน 3 วัย ให้โอกาสน้องๆ เยาวชน นักรณรงค์รุ่นใหม่ได้มาร่วมเป็นพลังขับเคลื่อนมากขึ้น 2.สร้างการเปลี่ยนแปลงโดยใช้พื้นที่ระดับอำเภอเป็นตัวตั้ง 3.ใช้ข้อมูลและการสื่อสารสาธารณะ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการปรับสภาพแวดล้อมให้ลดแรงจูงใจเครื่องดื่มเหล้า-เบียร์ 4.ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านการป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ และการชวน ช่วย เชียร์นักดื่มหน้าเก่าให้ลด ละ เลิก โดยเครือข่ายงดเหล้าขอเป็นหนึ่งในพลังในการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับชาติ ที่ผ่านการรับรองจากคณะรัฐมนตรีในวันที่ 16 สิงหาคมที่ผ่านมา ที่เน้นการควบคุมการตลาดของภาคธุรกิจ การลดโอกาสการเข้าถึงของเด็กเยาวชน การเพิ่มภาษีเพิ่มราคาให้เทียบเท่ากับอัตราเงินเพื่อ การปรับเปลี่ยนค่านิยมในสังคมที่เน้นความปลอดภัย โดยลดความเสี่ยงจากการดื่มแอลกอฮอล์ในงานหรือพื้นที่สาธารณะ หลัง

จากมาตรการผ่อนคลายการจัดงานประเพณีเทศกาลจากโควิด-19

"พื้นที่จังหวัดต่าง ๆ เริ่มจัดงานแล้ว เครือข่ายจึงเน้นย้ำให้ผู้ประกอบการต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างจริงจัง เพราะเป็นห่วงว่าในช่วงเวลาจากนี้ไปจนออกพรรษา ฤดูกาลท่องเที่ยวปลายปีจะพบการกระทำที่เข้าข่ายผิดกฎหมายจำนวนมาก จึงขอเรียกร้องให้ผู้ประกอบการรายใหญ่เห็นแก่ส่วนรวม รับผิดชอบต่อสังคม และเคารพกฎหมาย และหันมารณรงค์สร้างค่านิยมที่จะไม่ดื่มและลด ละ เลิกการดื่ม โดยมุ่งไปที่เด็ก-เยาวชนในชุมชน และสถานประกอบการ ปัจจุบันมีโครงการชุมชนคนสู้เหล้าเป็นต้นแบบทุกจังหวัด มีนายอำเภอ นักรณรงค์ มีชมรมคนเลิกเหล้าหัวใจเพชรที่มีสมาชิกกว่า 5,000 คนทั่วประเทศ และมีแกนนำเยาวชน YSDN ใน 45 จังหวัดที่เข้มแข็ง โดยช่วงเข้าพรรษาเครือข่ายฯ ได้รณรงค์กับชุมชน 1,048 แห่ง อำเภอรณรงค์ 158 แห่ง ที่จะใช้กระบวนการชวน ช่วย เชียร์ให้ลดละ เลิก" นายธีระ กล่าว

ประกาศ

บริษัท เออาร์ที เอ็นจิเนียริง ซิสเต็มส์ จำกัด

วันที่ 26 ตุลาคม 2566

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท เออาร์ที เอ็นจิเนียริง ซิสเต็มส์ จำกัด ทะเบียนเลขที่ 0105555140974

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 ใน วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ ที่ทำการของบริษัทฯ ดังอยู่เลขที่ 1/4 ซอยถนนมัยย่งมเจริญ 25 แยก 2-7 ถนนสนามมิตรพัฒนา แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณาเรื่องสรรจัดการชำระบัญชี

วาระที่ 2 พิจารณางบเลิกบริษัทจำกัด

วาระที่ 3 พิจารณารายงานการชำระบัญชี

วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าวข้างต้น หากผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง โปรดทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน จักขอขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

เอกรัตน์ แดงแสงส่ง
(นายเอกรัตน์ แดงแสงส่ง)

ผู้จัดการบัญชี

จะตำหนิติเตียนคน ก็ต้องดู
อย่าให้ตนมีข้อควรตำหนิติเตียนอย่างเดียวกัน
มันจะย้อนกลับมาหาตน ก่อนไปหาเขา

พุทธทาสภิกขุ



แบบ พ.๒

หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียน
ตามพระราชบัญญัติจดทะเบียน พุทธศักราช ๒๕๕๐

เลขทะเบียน **สส๖๖๒/ชธ๖๒**

หนังสือสำคัญนี้ออกให้ไว้เพื่อแสดงว่า สิบตรีศิวะพล จาริรัตน์ชัยกุล

เลขประจำตัวประชาชน ๓ ๑๐๐๕ ๐๑๐๕๘ ๗๔ ๙ เชื้อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย อายุ ๓๗ ปี อาชีพ นักธุรกิจ

ถิ่นที่อยู่บ้านเลขที่ ๗๔๓/๓๗ หมู่ที่ - ซอย ซอย ซอยสิทธิ์ ๒ ถนน เลียบบ้างเหนือ

แขวง / ตำบล หนองแขม เขต / อำเภอ หนองแขม จังหวัด กรุงเทพมหานคร

เป็น เจ้าของ หนังสือพิมพ์ชื่อ 249 สื่อออนไลน์

มีวัตถุประสงค์ เพื่อลงประกาศข่าวงานราชการและประกาศโฆษณาด้านธุรกิจและกฎหมาย รวมถึงเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านธุรกิจและกฎหมาย และข้อมูลข่าวสารทั่วไปทุกจังหวัด

ภาษาที่หนังสือพิมพ์จะออก ภาษาไทย

ชนิดของหนังสือพิมพ์ที่ออก เป็นแผ่น

ระยะเวลาที่ออกหนังสือพิมพ์ รายวัน

ชื่อสำนักงานของหนังสือพิมพ์ -

ตั้งอยู่ ณ ที่ - เลขที่ ๑๐/๑๒๘๗ หมู่ที่ - ซอย ซอย นวมินทร์ ๙๓ ถนน -

แขวง / ตำบล นวมินทร์ เขต / อำเภอ บึงกุ่ม จังหวัด กรุงเทพมหานคร

ชื่อสำนักงานของผู้โฆษณา -

ตั้งอยู่ ณ ที่ - เลขที่ ๑๐/๑๒๘๗ หมู่ที่ - ซอย ซอย นวมินทร์ ๙๓ ถนน -

แขวง / ตำบล นวมินทร์ เขต / อำเภอ บึงกุ่ม จังหวัด กรุงเทพมหานคร

ชื่อโรงพิมพ์ที่พิมพ์ บริษัท ๒๔๙ สื่อออนไลน์ จำกัด

ตั้งอยู่ ณ ที่ - เลขที่ ๑๐/๑๒๘๗ หมู่ที่ - ซอย ซอย นวมินทร์ ๙๓ ถนน -

แขวง / ตำบล นวมินทร์ เขต / อำเภอ บึงกุ่ม จังหวัด กรุงเทพมหานคร

หนังสือพิมพ์ฉบับนี้ สิบตรีศิวะพล จาริรัตน์ชัยกุล เป็นผู้พิมพ์



สิบตรีศิวะพล จาริรัตน์ชัยกุล เป็นผู้โฆษณา

สิบตรีศิวะพล จาริรัตน์ชัยกุล เป็นบรรณาธิการ

สิบตรีศิวะพล จาริรัตน์ชัยกุล เป็นเจ้าของกิจการหนังสือพิมพ์

ออกให้ตั้งแต่วันที่ ๗ เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๒

(ลงชื่อ) นางสาวกมล ศักดาเดช

(นางสาวกมล ศักดาเดช)

ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ

พนักงานเจ้าหน้าที่จดทะเบียนการพิมพ์สำหรับจังหวัด กรุงเทพมหานคร